

Số: /KCN-DN

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2021

V/v đăng ký tham gia Chương trình xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020

Kính gửi: Doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Bắc Giang

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang có Công văn số 232/SCT-XNK ngày 18/3/2021 hướng dẫn thực hiện Công văn số 1271/BCT-XNK ngày 10/3/2021 của Bộ Công Thương về việc xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020. Đây là Chương trình do Bộ Công Thương tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh, ghi nhận đóng góp tích cực, sự vươn lên, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu và nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu, xây dựng hình ảnh thương hiệu xuất khẩu uy tín tới các đối tác, tổ chức nước ngoài.

Chương trình là cơ hội giúp doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giới thiệu, quảng bá tới các đối tác nước ngoài, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Do vậy, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đề nghị các doanh nghiệp trong các KCN quan tâm nghiên cứu, nộp Đơn đăng ký và hồ sơ tham gia Chương trình xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020 (Đơn đăng ký theo mẫu, hồ sơ kèm theo gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao đóng dấu sao y của doanh nghiệp); Bản sao các bằng khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn nếu có).

Thời gian gửi đơn đăng ký và hồ sơ gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang (thông qua Phòng Quản lý doanh nghiệp, địa chỉ: Trung tâm điều hành, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang): **Trước 16h00 ngày 30/3/2021**./.

(Kèm theo Mẫu đơn đăng ký và Phụ biểu tiêu chí xét chọn về kim ngạch xuất khẩu tối thiểu năm 2020. Liên hệ hướng dẫn: 0888.638.228, 02043.566.974):)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, QLDN.

Bản điện tử:

- Lãnh đạo Ban;
- VP đăng lên website của Ban.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Quý